
                                      
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

เรื่อง    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

……………………………………… 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2565  หมวด  2  ข้อ 33  วรรค 3  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศ

รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  

ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2566  รับรองรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  3 ประจ าปี  2566  เมื่อวันที่  24  

สิงหาคม  2566  เอกสารปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2566 

                                                                       
 

 

                                                         
                                                                                                                         

                (นายเหรียญ  ลาจ านงค)์ 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่  3  ประจ าปี  ๒๕66 

ในวันที่  24  สิงหาคม  2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

............................................... 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชือ่ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต. เหรียญ  ลาจ านงค์  
๒ นายสุนทร  สุดตาชู รองประธานสภา อบต. สุนทร  สุดตาชู  
๓ นางส้มจีน   บุญเรือง ส.อบต.ม.2 ส้มจีน   บุญเรือง   
๔ นายสมถวิล  ทองมีค่า ส.อบต.ม.3 สมถวิล  ทองมีค่า  
๕ นางดลนภา  เกตุแกว้ ส.อบต.ม.4 ดลนภา  เกตุแกว้  
๖ นายศิริศักดิ์  พยัคฆะ ส.อบต.ม.5 ศิริศักดิ์  พยัคฆะ  
๗ น.ส.กิติมา  ภิญโญทรัพย์ ส.อบต.ม.6 กิติมา ภิญโญทรัพย์  
๘ นายปรีชา  เข็มขาว ส.อบต.ม.8 ปรีชา  เข็มขาว  
๙ นายศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ ส.อบต.ม.9 ศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ  

๑๐ นางสาววาสนา  การะเกษ ส.อบต.ม.10 วาสนา  การะเกษ   
๑๑ นายอภินันท์  เกตุชาติ ส.อบต.ม.11 อภินันท์  เกตุชาติ  
๑๒ นายกฤษฏา  อุทาพงค์ ส.อบต.ม.12 กฤษฏา  อุทาพงค ์  
๑๓ นายจ าลอง  สุดตาชู ส.อบต.ม.13 จ าลอง  สุดตาชู  
14 นางสมปอง  ภูอาจดั้น เลขานุการสภา อบต. สมปอง  ภูอาจดั้น  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายไสว  ชาติศักดิ์ นายก อบต. ไสว  ชาติศักดิ์  
2 นายวัชรพล   สุดสายเนตร รองนายก อบต. วัชรพล   สุดสายเนตร  
3 นายสี  บ่อไทย รองนายก อบต. สี  บ่อไทย  
4 นายก าพล   แป้นนางรอง เลขานุการนายก อบต. ก าพล   แป้นนางรอง  
5 นายส าริด  ศรีโพนทอง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ส าริด  ศรีโพนทอง  
6 นายประเสริฐ  แก้วมะ หัวหน้าส านักปลัด  ประเสริฐ  แก้วมะ  
7 นางสาวทัศณี  พรมวิจิต รองปลัด อบต.  ทัศณี  พรมวิจิต   
8 นายประสาน  เชียงกา ผอ.กองช่าง ประสาน  เชียงกา  
9 นางวาสนา  สุขวิเศษ นักวิชาการคลัง  วาสนา  สุขวิเศษ  

10 นางส าเนียง   เกตุชาติ นักวิชาการสาธารณสุข ส าเนียง   เกตุชาติ  
11 นายสุรเนตร  วิเศษสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 สุรเนตร  วิเศษสัตย์  
12 นางดวงพร  ลาจ านงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ดวงพร  ลาจ านงค์  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาได้ตรวจสอบจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านยางมาประชุม  จ านวน 13  คน ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอเชิญประธานสภาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเหรียญ   ลาจ านงค ์  : 1) การเรียกประชุมสภาวันนี้เป็นการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  
(ประธานสภา อบต.) สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2566 ตามประกาศสภา อบต.บ้านยาง  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  

2566  มีก าหนดไม่เกิน 15  วัน  ในวันที่  10 – 24  สิงหาคม  2566 
ทีป่ระชุม : รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  
16  สิงหาคม  2566 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2   
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปี  พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2566  ให้ที่ประชุมรับฟังครับ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที ่
(เลขานุการสภา อบต.) 16 สิงหาคม 2566 ต่อที่ประชุม 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแก้ไขหรือไม่    
(ประธานสภา อบต.)  
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแก้ไข  ผมขอปิดการอภิปรายและขอมติรับรองรายงานการประชุม 
(ประธานสภา อบต.) สภาสมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  16 สิงหาคม  2566 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
13 นางจารุณี  วัฒนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 12 จารุณี  วัฒนา  
14 นายทองสุก  กลอนโพธิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 10 ทองสุก  กลอนโพธิ์  
15 นายอ านาจ   วิหกเหิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 อ านาจ   วิหกเหิน  
16 นายสมพงษ์   นิลนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 สมพงษ์   นิลนันท์  
17 นายสมพงษ์  บ่อไทย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สมพงษ์  บ่อไทย  
18 นายสุพจน์  อดีตรัมย์ ก านันต าบลบ้านยาง สุพจน์  อดีตรัมย์   
19 นายบวรเพชร  เซิบรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บวรเพชร  เซิบรัมย์  
20 นายส ารอง   แป้นนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ส ารอง   แป้นนางรอง  
21 นายศุภกิจ   พินิจด้วง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 ศุภกิจ   พินิจด้วง  
22 นางกาญจนา  โสมยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กาญจนา  โสมยา  
23 นางอรอนงค์  เพียขันทา นักจัดการงานทัว่ไป อรอนงค ์ เพียขนัทา  
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ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อ
วันที่  16  สิงหาคม  2566 

  - มติรับรอง จ านวน   11   เสียง 
  - งดออกเสียง จ านวน    2   เสียง ( นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต.และ

นางสาวกิติมา  ภิญโญทรัพย์  ส.อบต.ม.6) 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 
นายเหรียญ ลาจ านงค์ : ขอเชิญท่านปลัดชี้แจงข้อกฎหมายต่อสภาก่อนครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิม 
(เลขานุการสภา อบต.) เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขในตอนหรือขั้นตอน
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2566  สภาได้มีมติ 
(ประธานสภา อบต.) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ที่ประชุมรับหลักการ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และได้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน โดยมาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 17 – 19 
สิงหาคม  2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง และ
ให้พิจารณาแปรญัตติในวันที่  21  สิงหาคม  2566  ดังนั้นจึงขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2567  ได้รายงานผลการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  ขอเชิญ 

นายกฤษฎา  อุทาพงค ์ : คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปร ตั้งแต่วันที่  17 - 19  สิงหาคม  2566  
(ประธานกรรมการแปรฯ) เวลา 08.30น.  -  16.30  น.  ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอแปญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมในวันที่  
21  สิงหาคม  2566 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้คงไว้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567  ร่างเดิม  จึงขอให้สภาพิจารณาในวาระที ่2 และวาระที่ 3  ต่อไป  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม : รบัทราบ 
 3.2)  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2567  ในวาระที่  2  

(ขั้นแปรญัตติ) 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ :  ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 
(ประธานสภา อบต.) ขอเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
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นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
(เลขานุการสภา อบต.) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้

ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ 
หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น
อีก  

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ล าดับตอ่ไป มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   
(ประธานสภา อบต.) 
ทีป่ระชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์  : ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย  และล าดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  วาระท่ี  2  (ขั้นแปรญัตติ)  หรือไม่ ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2567  ในวาระที่  2  (ขั้นแปร

ญัตติ)  
   -  มติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง   
   -  งดออกเสียง จ านวน 2  เสียง  (นายเหรยีญ ลาจ านงค ์ประธานสภา อบต. นางสาวกิติมา  

ภิญโญทรัพย์ ส.อบต.ม.6) 
 3.3)  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    

(วาระท่ี  3 ขั้นลงมติ) 
นายเหรียญ  ลาจ านงค์ :  ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 3 
(ประธานสภา อบต.) ขอเชิญท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมาย 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข 
(เลขานุการสภา อบต.)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ

อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการ
พิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2567 วาระท่ี  3 (ข้ัน 
(ประธานสภา อบต.) ลงมติ)  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
หรือไม่    

ทีป่ระชุม : มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2567  ในวาระที่  3  (ขั้น
ลงมติ)   

-  มติเห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง   
-  ไม่เห็นชอบ  จ านวน  1 เสียง (นางสาวกิติมา  ภิญโญทรัพย์ ส.อบต.ม.6) 

   -  งดออกเสยีง จ านวน  1  เสียง  (นายเหรียญ ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต.) 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : เมื่อสภามีมติเห็นชอบแล้ว ต่อไปไดเ้สนอต่อนายอ าเภอลงนามอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.)    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป 
 3.4) ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่

ผู้สูงอายุรายนายเหมือน นามภักดี) จ านวน 22,800 บาท 
 



๖ 
 

 

 

นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.ครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
นายไสว  ชาติศักดิ์ : ตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร 
(นายก อบต.) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 1 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ 
หรือเงินอ่ีนใดในลักษณะเดียวกัน (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ได้มีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2564 จ านวน 1 ราย คือ นายเหมือน  นามภักดี จ านวนที่เรียกคืนทั้งสิ้น 37,200 บาท (สาม
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยแยกเป็น 

   ปีงบประมาณ 2558 เดือนละ 600  บาท  เป็นเงิน  7,200  บาท 
   ปีงบประมาณ 2559 เดือนละ 600  บาท  เป็นเงิน  7,200  บาท 
   ปีงบประมาณ 2560 เดือนละ 600  บาท  เป็นเงิน  7,200  บาท 
   ปีงบประมาณ 2561 เดือนละ 600  บาท  เป็นเงิน  7,200  บาท 
   ปีงบประมาณ 2562 เดือนละ 600  บาท  เป็นเงิน  7,200  บาท 
   ปีงบประมาณ 2563 เดือนละ 600  บาท  2 เดือน  เป็นเงิน  1,200  บาท 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว6899 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 อนุมัติในหลักการเรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืนตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้น าเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้
ประชุมหารือแนวทางการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพที่มีความซ้ าซ้อนกับสวัสดิการอ่ืน  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยแจ้ง
แนวทางการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุ  ดังนี้ 

   1. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว โดยเงิน
ดังกล่าวรอน าส่ง และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเข้าเป็นเงินสะสม ถือ
เป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายในก าหนดอายุความ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 94 ข้อ 95 และ ข้อ 96 โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 



๗ 
 

 

 

1.1 ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับ
ดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัตจิากผู้บริหาร 
1.2 ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
โดยเบี้ยยังชีพดังกล่าวได้เรียกคืนเป็นเงินรับฝากเพ่ือรอคืนแผ่นดิน จ านวน 14,400 บาท เนื่องจาก
เป็นที่จ่ายตรงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้จ่ายคืนให้กับผู้มีสิทธิแล้วเมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2566 แต่ยังมีส่วนที่เหลืออีก จ านวน 22,800  บาท ที่ได้รับคืนเป็นเงินสะสม จึงต้องขอ
อนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยางก่อนจึงจะสามารถจ่ายคืนให้กับผู้สูงอายุได้  จึงมีความ
จ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ในการจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายคืน
เบี้ยยังชีพให้แก่นายเสมือน นามภักดี จ านวน 22,800 บาท ต่อไป 

นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครบั 
(ประธานสภา อบต.) 
นายสมถวิล ทองมีค่า : อยากทราบว่านายเสมือน นามภักดี เป็นคนหมู่ไหน เป็นอะไรถึงต้องเรียกเงินคืน 
(ส.อบต.ม.3) 
นางวาสนา สุขวิเศษ : นายเสมือน นามภักดี อยู่ ม.6 แก่ได้รับบ าเหน็จความชอบจากการที่ลูกชายที่รับราชการเป็น 
(นักวิชาการคลัง ชก.) ต ารวจปฏิบัติราชการสามชายแดนภาคใต้ โดนระเบิดเสียชีวิต หลังจากกรมออกหลักเกณฑ์ให้ต้อง

เรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพ และทาง อบต.ด าเนินการเรียกคืนเป็นเงินสะสมแล้ว หลังจากนั้นได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้สามารถจ่ายได้จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคืนให้แก
นายเสมือน นามภักดีในครั้งนี้ 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไมค่รับ 
(ประธานสภา อบต.)   
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ก่อนที่จะมีการลงมติขอเชิญเลขานุการสภา ไดช้ี้แจงข้อกฎหมาย  
(ประธานสภา อบต.) 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น :ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
(เลขานุการสภา อบต.) รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ล าดับต่อไปผมขอมตทิี่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีพ.ศ. 2566 (เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพ 
(ประธานสภา อบต.)  ให้แก่ผู้สูงอายุ รายนายเสมือน นามภักดี) จ านวน 22,800 บาทหรือไม่ 
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ที่ประชุม : มีมติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2566 (เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ รายนายเสมือน 
นามภักดี) จ านวน 22,800 บาท 

    - มีมติอนุมัติ จ านวน 12 เสียง 
    - งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง (นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต.) 
 3.5) โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองสาธารณสุข และกองช่าง) 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา อบต.ครับ 
(ประธานสภา อบต.) 
นายไสว   ชาติศักดิ์ : เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2566 มีงบประมาณไม่เพียงพอ  
(นายก อบต.) จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ในส านักงานไว้  สืบเนื่องจากครุภัณฑม์ีไม่เพียงพอและ

ครุภัณฑ์บางรายการช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้  จึงจ าเป็นต้องโอนเงินมาตั้งจ่ายเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ดังรายการต่อไปนี้ 
โอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 6 อัตรา  ตั้งไว้ 1,729,320.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 469,380.- บาท  ขอโอนลดจ านวน  81,100.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 388,280  บาท  
โอนลดงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน 81,100  บาท 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในต าบล  จ านวน 1 เครื่อง ต้ังจ่าย 81,100.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
โอนลดงบประมาณ จ านวน 490,000 บาท  โดยโอนจาก 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณก่อนโอน  203,300 
บาท โอนลด 90,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  107,232 บาท 
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน งบประมาณตั้งไว้ 380,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 
307,232 บาท  โอนลด 200,000 บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  107,232 บาท 
3. งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 355,320 บาท งบประมาณก่อน
โอน 235,320 บาท โอนลด 200,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 35,320 บาท 
โอนมาเพื่อมาตั้งรายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 490,000 บาท ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  ดังนี้ 
1) โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.บ้านยาง งบประมาณ 490,000 บาท 
รายละเอียดเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7.30 เมตร  
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รายละเอียดปรับปรุงห้องประชุมใหม่ โดยท าการปรับปรุงห้องประชุมขนาดเล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 7.30 เมตร หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 58.40 ตารางเมตร ตามรายละเอียดรูปแบบรายการ 
อบต.บ้านยางก าหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 

 เนื่องจากว่ามีครุภัณฑ์และอาคารไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณในครั้งนี้ 

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ก่อนที่จะมีการลงมติ ผมขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงข้อกฎหมายต่อสภาขอเชิญครับ 
(ประธานสภา อบต.)  
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2563 หมวด  4 
(เลขานุการสภา อบต.) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย

การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาทอ้งถิ่น 

นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ล าดับต่อไปขอมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 โอนลดงบประมาณ  
(ประธานสภา อบต.) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน  81,100 บาทมาตั้งจ่ายแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 81,100 บาท โอนลดงบประมาณแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จ านวน  490,000  บาทมาตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา จ านวน 490,000 บาท  หรือไม ่

ที่ประชุม : มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 โอนลดงบประมาณ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน  81,100 บาทมาตั้งจ่ายแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 81,100 บาท โอนลดงบประมาณแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป จ านวน  490,000  บาทมาตั้งจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา จ านวน 
490,000 บาท   

   - มีมติอนุมัติ จ านวน 11 เสียง 
    - งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง (นายเหรียญ  ลาจ านงค์ ประธานสภา อบต. นางสาวกิติมา ภิญโญ

ทรัพย์ ส.อบต.ม.6) 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องอ่ืน ๆ 
นายเหรียญ  ลาจ านงค ์ : ท่านก านัน และทางผู้ใหญ่บ้านมีอะไรจะแจ้งหรือชี้แจงต่อสภาหรือไม่ครับ ขอเชิญ 
(ประธานสภา อบต.) 
 4.1 เรื่องปัญหาขยะ 
นายสุพจน์   อดีตรัมย์ : ผมขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้มีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาขยะในต าบลของเรา 
(ก านันต าบลบ้านยาง) เพราะขยะมีปริมาณมากขึ้นจากการน าไปทิ้งท้ังของประชาชนบ้านยางและมาจากต าบลอื่นท าให้ขยะ

มีปริมาณมาก  
 4.2 ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 แนะน าตัว 
น.ส.ดวงพร  ลาจ านงค์ : ดิฉนันางสาวดวงพร  ลาจ านงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตั้งแต ่
(ผู้ใหญ่บ้าน ม.1) วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ค่ะ และมีความยินดีในการให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับทาง อบต.ค่ะ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.3 โครงการ 1 ต าบล 1 หมู่บ้านยั่งยื่น 
นายสุพจน์  อดีตรัมย์ : ต าบลบ้านยางของเราได้ส่งบ้านห้วยตะเคยีน ม.12 เข้ารับการประเมินโครงการ 1 ต าบล 1 หมู่ 
(ก านันต าบลบ้านยาง) บ้านต้นแบบ โดยทางคณะกรรมการจะได้ออกมาประเมินวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 

น. ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่  อบต.บ้านยาง ได้ เข้าร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินในวันพรุ่งนี้ด้วย  โดยการแต่งกายชุดจิตอาสาหรือชุดสุภาพครับ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 4.4 หนังสือประชุม 
นายสุพจน์  อดีตรัมย์ : ตามท่ีมีการประชุมสภาทุกครั้งทางผู้น าหมู่บ้านกอ็ยากเข้าร่วมประชุมด้วย แต่เนื่องจากว่าวัน 
(ก านันต าบลบ้านยาง) ประชุมตรงกันกับประชุมอ าเภอหรือกิจกรรมอ่ืน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ จึงอยากให้ทาง 

อบต.ได้ประสานกับทางผู้น าก่อนได้ไหมครับ 
นายกฤษฎา  อุทาพงค์ : เรื่องการส่งหนังสือผมอยากให้ไปส่งหนังสือท่ีบ้านเลย ไม่ไดฝ้ากไว้ เช่น หนังสือประชุมผมเพ่ิงได้รับ 
(ส.อบต.ม.6) เมื่อวานนี้  เพราะเกรงว่าถ้าผมไม่รู้เรื่องก็จะท าให้ไม่ได้มาประชุมครับ 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : การส่งหนังสือจะได้รับไปแก้ไขนะคะ โดยต่อไปจะให้มีการเซ็นต์รับทราบหนังสือนะคะ 
(เลขานุการสภา อบต.) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 4.5 ติดตามโครงการ 
นายศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ :  ผมขอสอบถามโครงการขยายผิวจราจร ม.9 และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้าง 
(ส.อบต.ม.9) รางระบายน้ า ม. 9 จะด าเนินการช่วงไหนครับ 
นายประสาน  เชียงกา : โครงการขยายผิวจราจร ม.9 ตอนนี้ผู้รับจ้างได้แจ้งลงงานแล้วครับ ส่วนโครงการก่อสร้างราง 
(ผอ.กองช่าง) ระบายน้ าอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 4.6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายศักดิ์สิทธิ์  สุดตาชาติ : ผมอยากจะเสนอโครงการเข้าไว้ในแผนจะด าเนินการได้ไหมครับ 
(ส.อบต.ม.9) 
นายประเสริฐ  แก้วมะ : วันนี้ได้ถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) และแกไ้ข เพ่ิมเติม ให้แก่ท่าน 
(หัวหน้าส านักปลัด) สมาชิกทุกท่าน ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบโครงการของหมู่บ้านท่านว่ามีโครงการไหนท าแล้วหรือ

ยังไม่ได้ท า โดยให้ท่านได้ปรึกษากับท่านผู้น าว่าจะมีโครงการไหนอีกหรือไม่โดยโครงการที่เสนอ
จะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว อบต.บ้านยางจะได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในเดือนตุลาคม  

นายไสว  ชาติศักดิ์ : ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางท่านผู้น าได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอแจ้งว่าระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม  
(นายก อบต.) - 1 กันยายน 2566 ผมจะออกไปพบท่านผู้น าหมู่บ้านแต่ละหมู่ เพ่ือรับฟังปัญหา จะได้น ามาแก้ไข

ปัญหาได้ตรงจุดครับ  
นางสมปอง ภูอาจดั้น : ขอเพ่ิมเติมเรื่องแผน เนื่องจากว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) มีโครงการที่บรรจุไว้ 
(ปลัด อบต.) จ านวนมาก  แต่เรามีงบประมาณในการพัฒนาน้อย ขอน าเรียนว่าในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คือ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แก้ไขลักษณะเหมือนตอนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ
ประชาคมท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ประชุมคณะกรรมการ และสภาฯให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 
โครงการในแผนที่เรายังไม่ด าเนินการไม่สามารถตัดออกได้ ดังนั้นในการเสนอโครงการต้องสัมพันธ์
กันกับงบประมาณของ อบต.เราด้วยค่ะ 
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ที่ประชุม : รับทราบ 
 4.6 แนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
นางส าเนียง  เกตุชาติ : ขอแจ้งแนวทางการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของ อบต.บ้านยางประจ าปี 
(นวช.สาธารณสุข) งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้แจ้งแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ของ 
อปท. แผนงานส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพ้ืนที่  เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของประชาขน ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรม การประชุมการสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด าเนินโครงการมีกิจกรรมต่าง ๆเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

 การด าเนินการโครงการ 
 1.1 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ได้มติที่ประชุมว่าใน

หมู่บ้าน/ชุมชน จะเลือกท าโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขโครงการใดบ้าง โดยให้เลือกท า
โครงการตามความเหมาะสมของบริบทในพ้ืนที่ และค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการ
เป็นส าคัญในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 บาท 

 1.2 กรณีท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน มีความประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณส าหรับการด าเนินการโครงการให้ท า
หนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนบมติที่ประชุมว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลในการไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว และขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการโครงการแทน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกท าอย่างน้อย 3 โครงการ 
และค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นส าคัญ 

 แจ้งว่าตอนนี้ทาง อบต.ได้รับเงินอุดหนุนแล้ว  จึงได้ประสานกับทางประธาน อสม.แต่ละหมู่บ้านไป
แล้วให้จัดท าหนังสือเพ่ือรับเงินตามโครงการที่ได้เสนอมากับทาง อบต.เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
และจัดส่งรายงานผลการด าเนินการกับทาง อบต.ด้วยค่ะ 

นายสุพจน์  อดีตรัมย์ : ผมขอสอบถามว่าโครงการเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมครับ  
(ก านันต าบลบ้านยาง) 
นางสมปอง  ภูอาจดั้น : โครงการในปีนี้เราไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าโครงการนี้เราได้ด าเนินการตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบ 
(เลขานุการสภา อบต.) ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และรวมถึงโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 ก็เหมือนกันและเราผ่านการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึง
จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการทีจ่ะด าเนินการได้ค่ะ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.7 แจ้งการบุกรุกพืน้ที่แนวเขตทางหลวง 
นายประสาน  เชียงกา : ผมขอฝากท่านผู้น า ม.10 เนื่องจากว่ามีชาวบ้านปลูกมันทางเข้าหมู ่10 มีการปลูกติดพ้ืนที่ถนน 
(ผอ.กองช่าง) เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตดินจะตกอยู่พ้ืนที่ถนน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้  และเวลาที่ออกไปซ่อม

บ ารุงไฟฟ้าส่องสว่างก็ไม่มีพ้ืนที่จอดรถ เพราะว่ามีการน าตาข่ายมากั้นไว้ด้วย  อยากให้มีการขยับ
พ้ืนที่ในการปลูกหลังเสาไฟฟ้าครับ  

นายเหรียญ  ลาจ านงค์ : ขอฝากทางท่านผู้น าเรื่องการฝังเสาแนวเขตพ้ืนที่ที่ติดเขตทางหลวงให้มีการขยับออกพ้นจาก 
(ประธานสภา อบต.) แนวเขตของไหล่ทางหลวงด้วยครับ  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายหรือไม่   
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายเหรียญ ลาจ านงค ์ : ถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปราย  และปดิการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  3 
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปี พ.ศ. 2566  
 
  เลิกประชุม  เวลา     12.00      น.   

 

     ลงชื่อ    สมปอง    ภู อาจดั้น    ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสมปอง    ภูอาจดั้น ) 
       ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 
      
     ลงชื่อ    เหรียญ  ลาจ านงค์      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายเหรียญ  ลาจ านงค์)  
        ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง  


